

Số: 359 /BC-UBND

Việt Yên, ngày 06 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO

### **Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024** (Phục vụ làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát số 4 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Giang)

Thực hiện Công văn số 1030/ĐKT-SNN ngày 23/4/2024 của Đoàn kiểm tra, giám sát số 4, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về việc thông báo lịch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Giang; UBND thị xã Việt Yên báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024, như sau:

#### **I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA**

##### **1. Công tác kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình**

UBND thị xã đã rất sát sao, quyết liệt, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện các Chương trình MTQG các năm 2021, 2022, 2023, 2024, thị xã Việt Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo căn cứ pháp lý cho các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai các Chương trình MTQG, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

UBND thị xã đã phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị tham gia thực hiện dự án, tiểu dự án của Chương trình và tăng cường phân cấp cho cơ sở để tạo sự chủ động, linh hoạt trong triển khai, thực hiện. Nhìn chung, công tác phối hợp tại địa phương có sự chủ động, kịp thời bám sát các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban chỉ đạo.

Các địa phương đã chủ động bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của huyện (thị xã) Việt Yên để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các Chương trình MTQG công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi bằng nhiều hình thức, do đó Chương trình được các cấp, các ngành và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, tích cực vào cuộc để tổ chức triển khai thực hiện.

Năm 2024, UBND thị xã Việt Yên đã ban hành các Quyết định<sup>1</sup> kiện toàn

<sup>1</sup> Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã Việt Yên giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Việt Yên; Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên Về việc kiện toàn Tổ thẩm định và Bộ phận giúp việc Tổ thẩm định các Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Việt Yên.

Ban chỉ đạo; kiện toàn Tổ thẩm định và Bộ phận giúp việc Tổ thẩm định các Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; kiện toàn Văn phòng điều phối thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

## **2. Việc thực hiện các cơ chế, chính sách và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các Chương trình của cấp trên; công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của địa phương**

UBND thị xã đã ban hành các văn bản<sup>2</sup> chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện ngay khi cơ quan cấp trên có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

UBND thị xã đã thực hiện tốt công tác điều hành và phối hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp&PTNT trong công tác phối hợp quản lý, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Trong thời gian qua, việc điều hành hoạt động, nguồn vốn Chương trình MTQG được UBND thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm kịp thời điều chỉnh Chương trình, kế hoạch và điều chuyển nguồn vốn giữa các cơ quan đơn vị nhằm đảm bảo kết quả thực hiện Chương trình và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn; hạn chế đến mức thấp nhất việc trả nguồn vốn về tỉnh. Nhìn chung, qua công tác điều hành chặt chẽ của UBND thị xã và phối hợp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nông thôn mới đang được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ.

## **3. Quy trình lựa chọn công trình, dự án đầu tư trên địa bàn xã theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP**

Trên cơ sở các quy định của Trung ương và của tỉnh, UBND thị xã đã có văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư, xã, phường thực hiện rà soát, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025, đảm bảo nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh dàn trải, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, làm căn cứ để UBND thị xã quyết định giao chi tiết nguồn vốn Chương trình MTQG cho các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, phường (trong đó xác định rõ công trình áp dụng cơ chế đặc thù hoặc không áp dụng cơ chế đặc thù theo Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh) để UBND các xã, phường (chủ đầu tư) thực

<sup>2</sup> + Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 05/9/2022 của UBND huyện Việt Yên về Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

+ Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2021-2025.

+ Kế hoạch số 54/KH-BCĐ ngày 04/3/2021, số 112/KH-BCĐ ngày 22/4/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Việt Yên năm 2021 và năm 2022; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Việt Yên;

+ Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện về đào tạo nghề thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023;

+ Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND huyện về giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023;

+ Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

+ Quyết định số 5137/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND huyện Về việc thành lập Tổ thẩm định và Bộ phận giúp việc Tổ thẩm định các Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

hiện công tác lập, thẩm định, quyết định đầu tư (phê duyệt dự án), làm cơ sở bố trí vốn khởi công mới năm sau theo đúng quy định.

Hàng năm, trên cơ sở danh mục dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù đã xác định, UBND cấp xã thực hiện lập hồ sơ, tổ chức thẩm định. Căn cứ ý kiến thẩm định, Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn, cán bộ chuyên môn hoàn thiện Hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt đầu tư dự án. Đối với các dự án khởi công mới được bố trí vốn hàng năm, thời gian phê duyệt đầu tư dự án phải đảm bảo trước thời điểm giao kế hoạch vốn chi tiết cho dự án.

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đã bám sát các văn bản, chế độ quy định, đảm bảo cho các dự án đầu tư thi công đạt chất lượng và hiệu quả. Cơ cấu đầu tư tiếp tục được ưu tiên cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề ở các khu vực đặc biệt khó khăn của thị xã.

Các công trình, dự án trong kế hoạch được phân bổ vốn cơ bản đã thực hiện đúng nội dung, mục đích, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện dự án được tăng cường. Qua đó đã nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các Chương trình MTQG, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Quá trình phân bổ vốn tập trung ưu tiên các nội dung hoàn thành mục tiêu giảm nghèo; đảm bảo không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản, đảm bảo các quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công và các văn bản liên quan.

Thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong công tác lựa chọn nhà thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây dựng dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là: Tham gia thực hiện của cộng đồng. Trường hợp không có hoặc không lựa chọn được cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ trên địa bàn xã đủ điều kiện thực hiện gói thầu, UBND cấp xã được mở rộng lựa chọn trên địa bàn thị xã. Trường hợp không có hoặc không lựa chọn được cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ thực hiện gói thầu trên địa bàn cấp huyện, UBND cấp xã được lựa chọn hợp tác xã thực hiện gói thầu.

#### **4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình của địa phương**

Công tác kiểm tra, giám sát Chương trình được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, trong đó: Đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Bắc Giang đã tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tại thị xã Việt Yên; tổng hợp những khó khăn, bất cập do quy định của Trung ương chưa phù hợp thực tế triển khai tại địa phương để báo cáo Quốc hội, Chính phủ có những điều chỉnh cho phù hợp, thuận lợi việc thực hiện ở địa phương trong thời gian tới.

Tháng 4/2024, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 2; tiêu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2023-2024. Tổng dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng trên địa bàn là 11 dự án, trong đó:

+ Dự án hỗ trợ sản chăn nuôi bò cái Laisind: 06 dự án;

- + Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò cái Brahman: 01 dự án;
- + Dự án hỗ trợ chăn nuôi Bò thương phẩm 3B: 02 dự án;
- + Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn thương phẩm: 01 dự án;
- + Dự án hỗ trợ chăn nuôi gà Lai mía: 01 dự án;

*Tổng hộ dân tham gia các dự án: 214 hộ.*

- Nhìn chung các xã, phường đã tích cực trong việc triển khai tuyên truyền, rà soát đối tượng; thực hiện theo đúng hướng dẫn số 02/HDLN.

UBND thị xã đã phối hợp với đoàn giám sát của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị, UBND xã, phường được giao làm chủ đầu tư. Chủ tịch UBND thị xã đã thành lập các tổ công tác liên ngành kiểm tra thực hiện, đôn đốc tiến độ giải ngân tại các địa phương, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, bao gồm Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và nông thôn mới. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đã giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình chấp hành các quy định về quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; phát huy những kết quả tích cực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý tồn tại, hạn chế phát sinh để đảm bảo thực hiện Chương trình có hiệu quả, đúng mục tiêu, tiến độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Đối với cấp cơ sở, hoạt động kiểm tra, giám sát được thể hiện rõ nét qua Ban giám sát cộng đồng theo phương châm “*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*”. Tiến độ và chất lượng các công trình được kiểm soát chặt chẽ từ khi xây dựng kế hoạch đến tổ chức thi công, nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA**

### **1. Kết quả huy động và phân bổ sử dụng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia**

*a) Kết quả huy động nguồn vốn cho thực hiện chương trình:*

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện năm 2022 là 42.967 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 31.227 triệu đồng;
- + *Vốn Đầu tư phát triển: 24.720 triệu đồng;*
- + *Vốn Sự nghiệp: 6.507 triệu đồng;*
- Vốn ngân sách tỉnh: 11.740 triệu đồng;
- + *Vốn Đầu tư phát triển: 11.500 triệu đồng;*
- + *Vốn Sự nghiệp: 240 triệu đồng*

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện năm 2023 là 23.778 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 17.278 triệu đồng;
- + *Vốn Đầu tư phát triển: 9.270 triệu đồng;*
- + *Vốn Sự nghiệp: 8.008 triệu đồng;*

- **Vốn ngân sách tỉnh:** 6.500 triệu đồng;
- + *Vốn Đầu tư phát triển:* 6.300 triệu đồng;
- + *Vốn Sự nghiệp:* 200 triệu đồng.

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện năm 2024 (đến ngày 06/5/2024) là 27.060 triệu đồng, trong đó:

- **Vốn ngân sách Trung ương:** 17.360 triệu đồng;
- + *Vốn Đầu tư phát triển:* 12.938 triệu đồng;
- + *Vốn Sự nghiệp:* 4.422 triệu đồng;
- **Vốn ngân sách tỉnh:** 9.700 triệu đồng;
- + *Vốn Đầu tư phát triển:* 9.700 triệu đồng;
- + *Vốn Sự nghiệp:* 0 triệu đồng.

b) *Kết quả phân bổ chi tiết nguồn vốn được giao:*

**\* Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững:**

- **Kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2022:** UBND thị xã đã phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 với tổng số vốn: 1.807 triệu đồng, **đạt 100%** kế hoạch vốn tỉnh giao.

- **Kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2023:** UBND thị xã đã phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 với tổng số vốn: 4.408 triệu đồng, **đạt 100%** kế hoạch vốn tỉnh giao.

- **Kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2024:** UBND thị xã đã phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 với tổng số vốn: 1.740/4.122<sup>3</sup> triệu đồng, **đạt 42%** kế hoạch vốn tỉnh giao, cụ thể:

+ *Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng :* tổng số vốn phân bổ là 304 triệu đồng, **đạt 30%** kế hoạch vốn tỉnh giao (*Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng*);

+ *Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững:* tổng số vốn phân bổ là 901 triệu đồng, **đạt 100%** kế hoạch vốn tỉnh giao;

+ *Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin:* tổng số vốn phân bổ là 286 triệu đồng, **đạt 100%** kế hoạch vốn tỉnh giao;

+ *Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình:* Tổng số vốn phân bổ là 249 triệu đồng, **đạt 61%** kế hoạch vốn tỉnh giao (*Tiểu dự án 1: nâng cao năng lực*).

**\* Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:**

- **Kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2022:** UBND thị xã đã phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2023 với tổng số vốn: 41.160 triệu đồng, **đạt 100%** kế hoạch vốn tỉnh giao.

- **Kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2023:** UBND thị xã đã phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2023 với tổng số vốn: 19.370 triệu đồng, **đạt 100%** kế hoạch vốn tỉnh giao.

<sup>3</sup> UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương và vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2) cho Huyện Việt Yên tại Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 19/10/2023

- **Kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2024:** UBND thị xã đã phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2024 với tổng số vốn: 18.286/22.938 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch vốn tỉnh giao, trong đó:

+ *Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng KT-XH cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền:* 15.586 triệu đồng.

+ *Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới, truyền thông về xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới:* 2.700 triệu đồng (Khen thưởng).

## **2. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn từng Chương trình mục tiêu quốc gia**

a) *Kết quả chi tiết theo từng nội dung, hoạt động, dự án thành phần thuộc từng chương trình.*

### **\* Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững:**

- **Kế hoạch vốn năm 2023 lũy kế đến 31/12/2023 giải ngân là:** 3.636/6.215 triệu đồng, đạt 58.5% kế hoạch vốn tỉnh giao, trong đó:

+ Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 giải ngân: 1.405/1.807 triệu đồng, đạt 78% kế hoạch vốn;

+ Kế hoạch vốn năm 2023 giải ngân: 2.231/4.408 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch vốn.

- **Kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 và kế hoạch vốn năm 2024:** Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội đang tiến hành hướng dẫn Tổ sản xuất cộng đồng xây dựng phương án, dự án hỗ trợ đề nghị UBND thị xã thẩm định và ra quyết định phê duyệt. Dự kiến trước ngày 20/5/2024 thẩm định và phê duyệt xong dự án hỗ trợ cho các Tổ sản xuất cộng đồng; và tiến hành giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 được chi.

### **\* Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:**

- **Kế hoạch vốn năm 2023 lũy kế đến 31/12/2023 giải ngân là:** 16.081/19.370 triệu đồng, đạt 83% kế hoạch vốn tỉnh giao;

- **Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024:** Hiện các chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm hoàn thành kế hoạch trong năm 2024.

- **Kế hoạch vốn năm 2024 lũy kế đến ngày 06/5/2024 giải ngân là** 9.416/22.938 triệu đồng, đạt 41% kế hoạch vốn;

+ *Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng KT-XH cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền:* Tổng số vốn giải ngân là 6.716/19.938 triệu đồng, đạt 34% kế hoạch vốn;

+ *Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới, truyền thông về xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (khen thưởng):* giá trị giải ngân là 2.700/2.700 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

b) *Đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch đặt ra.*

**\* Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới**

Lũy kế đến 31/12/2023:

Cấp huyện: Tiếp tục duy trì và nâng cao 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Cấp xã: Đến nay hoàn thành 11 xã nông thôn mới nâng cao, đạt 91,67% kế hoạch, tăng thêm 05 xã so với năm 2021, chiếm 73,33% tổng số xã. Hoàn thành 07 xã nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 116,67% kế hoạch, chiếm 46,67% tổng số xã. Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu: Lũy kế đến nay công nhận 72 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 330% kế hoạch, tăng thêm 48 thôn so với năm 2021, chiếm 53,73% tổng số thôn, tổ dân phố...

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời và hợp lòng dân, đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của toàn thể nhân dân và sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị nên đạt kết quả cao, góp phần thay đổi bộ mặt và đời sống của người dân trên địa bàn thị xã Việt Yên.

UBND các xã, phường đã tích cực, ưu tiên bố trí nguồn lực và chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây là yếu tố quan trọng và quyết định đến kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với cơ chế đặc thù UBND thị xã thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ xi măng cho các xã, phường theo Đề án hỗ trợ mở rộng, cải tạo, nâng cấp đường trục thôn, đường tổ dân phố, đường ngõ xóm trên địa bàn thị xã.

**\* Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững:**

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2023, thị xã Việt Yên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 và hoàn thành mục tiêu hỗ trợ 100% các hộ thuộc đối tượng người có công với cách mạng thoát nghèo. Cụ thể như sau:

Hộ nghèo còn: 520 hộ, chiếm tỷ lệ 1,0%, giảm so với năm 2022 là 181 hộ, tương đương với tỷ lệ giảm 0,40%;

Hộ cận nghèo còn: 1.091 hộ, chiếm tỷ lệ 2,10% giảm so với năm 2022 là 191 hộ, tương đương với tỷ lệ giảm 0,46%;

17/17 xã, phường hoàn thành mục tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2023.

Chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã cùng với quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành từ cấp huyện đến cơ sở và cộng đồng đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác giảm nghèo; tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia cùng với chính quyền để hỗ trợ nhau thoát nghèo; phong trào thi đua “*Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” được phổ biến rộng rãi, ý thức vươn lên của người dân được nâng lên rõ rệt.

Nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bằng cách lồng ghép các Chương trình, chính sách, dự án trên cùng địa bàn, ưu tiên hỗ trợ, đầu tư vào các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở xã đó.

**3. Những khó khăn vướng mắc và đề xuất tháo gỡ**

*a) Đối với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững*

Việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững) cũng như tổ chức thanh quyết toán công tác đào tạo trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững các - còn gặp nhiều khó khăn.

**Nguyên nhân:**

Do sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, UBND các xã, phường còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự vào cuộc của các đoàn thể trên địa bàn các xã, phường; số đối tượng học nghề theo Chương trình MTQG trên địa bàn ít chủ yếu họ không có nhu cầu đào tạo nghề theo Chương trình MTQG đa số họ đi làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn được các doanh nghiệp đào tạo tại chỗ; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn ít (03 cơ sở) chưa quan tâm tuyển sinh đào tạo nghề theo Chương trình MTQG giảm nghèo; ngành nghề đào tạo của các trung tâm không phù hợp với các công ty tuyển dụng trên địa bàn thị xã.

Các cơ sở dạy nghề còn thụ động trong việc tiếp cận thị trường, nguồn lực đầu tư trang thiết bị dạy nghề của các cơ sở GDNN còn hạn chế.

Việc cấp có thẩm quyền chưa có quy định cụ thể về một số đối tượng (người lao động có thu nhập thấp) đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyển sinh, đào tạo và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

*b) Đối với chương trình MTQG nông thôn mới*

Việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn rất khiêm tốn.

Tại một số địa phương sự vào cuộc tham gia xây dựng nông thôn mới của nhân dân và các đoàn thể xã hội trên địa bàn chưa được tích cực và thường xuyên.

Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình thẩm định, phân bổ chi tiết nguồn vốn, quy trình lập, trình phê duyệt dự án đối với các dự án đầu tư mới thuộc danh mục đặc thù, dự án trả nợ xây dựng cơ bản.

Nội dung chi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

*(Kèm theo các biểu báo cáo số 01, 02, 03, 04, 05)*

### **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI**

#### **1. Trong chỉ đạo, điều hành**

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Quản lý cấp xã và Ban phát triển thôn.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã được lựa chọn về đích giai đoạn 2024-2025; phấn đấu mỗi xã hoàn thành 1-2 tiêu chí/năm, đến năm 2025 có 14 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chỉ đạo các xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả, mang tính dài hạn phù hợp quy hoạch, kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục duy trì và nâng cao chất



lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được.

Rà soát lại các hạng mục công trình đăng ký, xem xét điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo kế hoạch thực hiện những công trình cần thiết phải xây dựng, dễ làm, ít vốn làm trước, tránh lãng phí, gây nợ đọng, ảnh hưởng không tốt mục đích của chương trình.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu của Chương trình; nâng cao trách nhiệm vào sự phối hợp của các ngành, đoàn thể. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình MTQG và các cơ quan quản lý Chương trình MTQG.

Xác định rõ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG theo hướng thống nhất đầu mối quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình.

Thực hiện đầy đủ các quy định đã được ban hành trong quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình, nhất là trong công tác lập kế hoạch (về cả nguồn lực, mục tiêu), công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện; đồng thời, kịp thời báo cáo và đề xuất những phát sinh mới (cả vướng mắc, kinh nghiệm) tới các bên liên quan.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tạo sự đồng thuận và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; ghi nhận, nhân rộng các cách làm hay, mô hình, kinh nghiệm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.

Rà soát lại quy hoạch về nông thôn mới và nông nghiệp công nghệ cao, nâng cấp hệ thống đường và kênh mương nội đồng (*hướng tới bê tông hóa*) phục vụ phát triển nông nghiệp trong trung và dài hạn.

## **2. Trong việc giao chi tiết và phân khai nguồn vốn**

Kịp thời phân bổ vốn đảm bảo đúng quy định, hiệu quả và giải ngân đạt hiệu quả và kế hoạch đề ra (kết thúc 30/12/2024 phân đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024).

Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch vốn năm 2024 và giai đoạn trung hạn 2021-2025. Huy động và lồng ghép có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực trong nhân dân để thực hiện các công trình, dự án; tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn huy động đóng góp của nhân dân; quản lý tốt chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; phát huy nội lực kết hợp tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của cấp trên, nguồn vốn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH.

Quy trình phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG cần phải được kiểm soát chặt chẽ và quy định rõ ràng hơn trách nhiệm giữa các cấp ngân sách. Tăng cường phân cấp, phân quyền trong việc lựa chọn mục tiêu ưu tiên để thực hiện và phân bổ nguồn lực để thực hiện Chương trình nhưng phải đảm bảo nguyên tắc kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Chương trình MTQG, kế hoạch phân bổ và sử dụng nguồn vốn phải được xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

### **3. Trong tổ chức thực hiện từng nội dung, dự án thành phần**

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tạo sự đồng thuận và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay; làm tốt công tác nhân rộng các cách làm hay, các mô hình, kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục phân cấp, giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị dự toán; thực hiện tốt việc khoán chi hành chính và khoán chi cho các đơn vị sự nghiệp có thu, gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách.

Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng cơ bản để sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, các hộ dân được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Khuyến khích mở rộng các mô hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã, nhất là trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, vận tải. Tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển ngành nghề mới, nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển KT-XH.

## **IV. CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

### **1. Với Ban Chỉ đạo tỉnh**

Đề nghị Sở, ngành của UBND tỉnh tiếp tục có ý kiến với cấp có thẩm quyền để sớm ban hành văn bản quy định cụ thể về một số đối tượng (*người lao động có thu nhập thấp,...*) để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện cũng như thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định.

Để có cơ sở giải ngân số vốn thuộc Tiểu dự án 1 (Dự án 4) phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn theo Quyết định phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo cho các huyện, thị xã, thành phố: Đề nghị chuyển nguồn từ Mục phân bổ hỗ trợ Đào tạo trình độ sơ cấp và các Chương trình đào tạo dưới 3 tháng điều chuyển sang mục hỗ trợ xây dựng Kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu đăng ký học nghề; truyền thông hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp để sử dụng nguồn kinh phí tiểu dự án 1 (*Theo Điều 66 Thông tư số 55/2023/TT-BTC: Khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề; truyền thông hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo*).

Đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện các Chương trình, có chính sách trao quyền tự chủ cho người dân trong việc thực hiện các chương trình.

Để tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn về các nội dung mới, yêu cầu mới của Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, đề nghị Văn phòng điều phối nông thôn mới tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung nội dung chi đối với nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình

MTQG xây dựng nông thôn mới”, cụ thể: Bổ sung nội dung chi theo Điều 123 và Điều 124 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.

## **2. Với Trung ương**

Định hướng dài hạn và xây dựng hệ thống văn bản đồng bộ, thống nhất trong giai đoạn.

Đề nghị cấp Trung ương, cấp tỉnh hàng năm sớm phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG để các địa phương tổ chức thực hiện.

*(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 06/5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã)*

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG năm 2024, UBND thị xã Việt Yên trân trọng báo cáo Đoàn kiểm tra, giám sát số 4 xem xét./.

### **Nơi nhận:**

- Đoàn kiểm tra, giám sát số 4;
- Các Sở ngành: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Thân Văn Thuận**